

SƠ KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Công tác nghiệp vụ đảng viên, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được quan tâm, thực hiện nền nếp, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Công tác phối hợp giữa các ban tổ chức cấp ủy và giữa ngành tổ chức xây dựng Đảng với các ngành liên quan được thực hiện có bản hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng; tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức, phát huy năng lực, khắc phục hạn chế,

đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được thời gian qua đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Để thực hiện

tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung nghiên cứu, quán triệt và kịp thời tham mưu cho cấp ủy ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với nhân sự đại hội. Cùng với việc rà soát quy hoạch cán bộ phải tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiến hành việc đào tạo, bồi dưỡng các chức danh. Mỗi cấp ủy tổ chức đảng cần rà soát, nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình diễn ra trên địa bàn,

nhất là tình hình liên quan đến đảng viên, tổ chức đảng để tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo giải quyết các vấn đề ngay tại địa phương, tránh việc dồn đẩy lên cấp trên. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện phương án, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Tập trung tham mưu kiện toàn các chức danh khuyết thiếu gắn chặt với quy định của Trung ương và phải chuẩn bị trước một bước công tác nhân sự cho đại hội cùng cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng phối hợp tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện

có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là thực hiện chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, chế độ tiếp dân, đối thoại với công dân và những quy định mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 3 tổ chức đảng cơ thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III năm 2018.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

chính thức, còn lại là đại biểu khách mời). Chủ đề của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”. Tiêu đề báo cáo chính trị tại Đại hội là: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững”. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, của khối đại đoàn kết toàn dân, là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tiến hành đại hội từ cấp cơ sở, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa bàn dân cư.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí của trung ương thường trú tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào một số kết quả nổi bật của công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tuyên truyền về diễn biến Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, góp phần vào thành công của Đại hội.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

phòng thủ. Dự kiến, thời gian tổ chức diễn tập trong đầu quý IV/2019.

Diễn tập KVPT tỉnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; vai trò tham mưu, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể. Ngoài ra, nhằm bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với công tác phòng - an ninh; xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, sẵn sàng đánh bại

mọi cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung, phương án diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh khẳng định: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ về KVPT cũng như quán triệt chỉ đạo của cấp trên về diễn tập KVPT tỉnh. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương bồi dưỡng, học tập cả lý luận và rèn luyện thực tiễn về kiến thức quốc phòng - an ninh; đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trong tình hình có tình huống xảy ra.

Xác định đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn

tập KVPT tỉnh đề nghị công tác chuẩn bị và phối hợp hiệp đồng của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải chủ động, chu đáo về mọi mặt. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập và các địa phương, đơn vị liên quan xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc diễn tập để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức diễn tập sát đúng với tình hình thực tế. Quá trình tổ chức diễn tập bảo đảm tốt việc quản lý, bảo quản tài liệu, tư liệu và cung cấp thông tin, tuyên truyền đúng với mục đích, yêu cầu và quy định trong diễn tập, không để lộ, lọt bí mật Nhà nước. Việc thực hiện các nhiệm vụ cho diễn tập không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngay sau khi

kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh có bản thống nhất với nội dung, kế hoạch tổ chức diễn tập đồng thời đề nghị ngay sau hội nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nhanh chóng tổ chức triển khai nhiệm vụ theo sự phân công, tổ chức tập huấn, huấn luyện và diễn tập theo kế hoạch đề ra. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại biểu giao Bộ CHQS tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh giải quyết.

CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực; các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt; các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng, ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo thẩm quyền. Tỉnh

Thái Bình cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và thành lập các tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn trong triển khai thực hiện Luật Quy hoạch như: các văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chậm được ban hành nên chưa có cơ sở để triển khai xây dựng, trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán phí lập quy hoạch; trong Luật Quy hoạch không có quy định về trình tự điều chỉnh cục bộ đối với một số quy hoạch đã được phê duyệt từ trước nhưng không phù hợp với quy định của

Luật Quy hoạch; chưa có văn bản hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán đối với kinh phí lập quy hoạch...

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Đây là công cụ pháp lý rất quan trọng để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong công tác quy hoạch, trên cơ sở đó để ra định hướng chiến lược, mục tiêu chiến lược, xác định các động lực phát triển, không gian phát triển nhằm bảo đảm sự phát triển đồng bộ, thống nhất và bền vững cho đất nước. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực với trách nhiệm cao của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm quá trình đầu tư phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa

phương không bị gián đoạn; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Văn bản hướng dẫn một số điều liên quan đến Luật Quy hoạch; chủ trì thành lập các tổ công tác liên ngành để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương; chủ động đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng quốc gia; thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương khẩn trương soạn thảo trình Chính phủ ban hành các hướng dẫn thực hiện Luật Quy

hoạch; tập trung xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi của ngành; cung cấp các dữ liệu quy hoạch, hồ sơ liên quan và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về quy hoạch; chủ động về vốn cho công tác lập quy hoạch thuộc phạm vi ngành. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, ban hành danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về quy hoạch; tập trung cho công tác lập quy hoạch tỉnh như: thành lập ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, xác định các nội dung tích hợp vào quy hoạch

THÀNH PHỐ

Tổ chức 32 lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Bình đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nhóm giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng bồi dưỡng chính trị trên địa bàn, từ đó nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực thi nhiệm vụ, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Thái Bình đã tổ chức 32 lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị, thu hút gần 3.200 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; đẩy nhanh tiến độ sưu tầm, biên soạn lịch sử ở một số đảng bộ xã, phường và lịch sử ngành; duy trì nền nếp chế độ thông tin, thời sự chính sách cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân...

DỨC DUNG

TIỀN HẢI

Hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho 74 gia đình có công với cách mạng

Thực hiện đề án xóa nhà ở dột nát cho người có công với cách mạng trong năm 2019, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các ban, ngành thẩm định và hỗ trợ cho 74 gia đình với số tiền khoảng 5,8 tỷ đồng. Việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà ở dột nát cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tiền Hải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, đúng hình thức hỗ trợ đã được duyệt và thẩm tra. Tiền Hải còn thực hiện tốt công tác nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở theo đúng quy định. 6 tháng cuối năm huyện tiếp tục lồng ghép các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công với cách mạng.

MẠNH THẮNG

Trên 1,2 triệu lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bằng BHYT

6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 1.278.240 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh (KCB) nội, ngoại trú bằng bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. Số chi KCB BHYT là 736,3 tỷ đồng (tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018), chiếm 53,9% so với nguồn kinh phí được giao. Trong đó, chi KCB ngoại trú 238,1 tỷ đồng (tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018); chi KCB nội trú 498,2 tỷ đồng (tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018).

Mặc dù chi phí KCB BHYT của tỉnh có bản đã được kiểm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố làm bội chi quỹ. Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, 6 tháng cuối năm 2019, Bộ bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện nghiêm quy trình giám định BHYT, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám định chặt chẽ chi phí KCB, tăng cường thu hồi chi phí KCB sử dụng không đúng quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống thông tin giám định BHYT tại các cơ sở KCB.

THU TRANG

Tử hình đối tượng vận chuyển trái phép 18kg ma túy

Sáng ngày 15/7, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức phiên tòa xét xử đối với Phạm Đức Khoa, sinh năm 1971, họ khẩu thường trú tại số nhà 46, tổ 26, phường Bồ Xuyên, phố ở tại tổ 22, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình), bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố ra trước tòa về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, điều 250, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Vào lúc 19 giờ ngày 15/10/2018, trên quốc lộ 10 thuộc khu vực thôn Bắc Sơn, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang Phạm Đức Khoa điều khiển xe ô tô du lịch 24 chỗ, biển kiểm soát 17B-019.35 trên xe chở 2 can nhựa màu trắng chứa 48,3 lít dung dịch ma túy dạng bột (Methamphetamine) kết quả giám định hàm lượng, số dung dịch trên tương đương 17.979kg. Qua đấu tranh, đối tượng Phạm Đức Khoa khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không thể giáo dục, cần phải loại bỏ cá nhân xã hội; áp dụng điểm b, khoản 4, điều 250, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên tử hình đối với Phạm Đức Khoa. Bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội đã nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo nhân dân có mặt dự phiên tòa. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật có tinh giới rắc “cái chết trắng”, gây nguy hiểm cho xã hội.

NGUYỄN TÙNG

Nắng nóng kéo dài, ngành điện kêu gọi khách hàng triệt để tiết kiệm

(chinhphu.vn) Diễn biến nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và kéo dài ở Trung Bộ làm tình hình tiêu thụ điện được dự báo vẫn tiếp tục ở mức rất cao, thậm chí có khả năng lại lập kỷ lục mới.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và để phòng nguy cơ lưới điện quá tải cục bộ, xảy ra cháy, nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.



Ảnh minh họa

EVNNPC cho biết, theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 14/7, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/7 trong khi nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo đó, các đơn vị thuộc EVNNPC thực hiện tối đa các biện pháp thay đổi kết cấu để giảm tải cho lưới điện trong thế, hạ thế và giảm tải cho các máy biến áp (MBA) 110kV, đặc biệt tại các khu vực đang diễn ra nắng nóng gay gắt và hệ thống

Cùng với các biện pháp trong quản lý, vận hành, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện. Trong tình hình thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan, EVNNPC cũng yêu cầu các công ty điện lực trực thuộc cần liên hệ nhanh với các khách hàng sản xuất lớn để đề nghị phối hợp sản xuất phù hợp nhằm ưu tiên, bảo đảm cấp điện phục vụ dân sinh, bệnh viện, trường học, cơ quan địa phương; kịp thời tiếp nhận và trả lời khách hàng khi mặt điện và cung cấp thông tin cơ quan báo chí khi có yêu cầu.

EVNNPC yêu cầu các công ty điện lực, điện lực tăng cường ứng trực khi nhiệt độ ngoài trời từ 35 độ C trở lên để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng, cần ưu tiên bảo đảm điện cho các hộ gia đình; không thực hiện các công tác cắt điện có kế hoạch gây mất điện cho khách hàng khi nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ C trở lên. EVNNPC thông tin, tính từ đầu năm đến ngày 12/7/2019, công suất lớn nhất của hệ thống điện miền Bắc là 11.985,9 MW (vào lúc 14 giờ 00 ngày 22/6) tăng 10,99% so với cùng kỳ